

ผลการดำเนินงาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทราบแนวทางการประพฤติปฏิบัติคนที่เหมาะสมด้านการแต่งกาย ความประพฤติและระเบียบวินัยจรรยา

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนประเมินผลเพื่อเป็นการศึกษาผลลัพธ์ (Output) ของการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด โดยสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎเกียรติกติของการเป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านการแต่งกาย ความประพฤติ และวินัยจรรยา และตั้งสมมติฐานว่าหลังการรณรงค์นักศึกษาน่าจะปฏิบัติตามกฎเกียรติกติของการเป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการแต่งกาย ด้านความประพฤติ และด้านวินัยจรรยา โดยประพฤติน้อย หรือไม่ประพฤตินิดเลย มากกว่าร้อยละ 70 วิธีการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่พักในหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 จำนวน 2,673 คน แจกแบบสำรวจให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้จากการสุ่มตามตารางสำเร็จของยามานะ (Yamane) มีจำนวน 1,636 ชุด และได้กลับคืนมา 1,168 ชุด คิดเป็นร้อยละ 71.39 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เครื่องมือใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำรวจประเมินตนเอง ของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎเกียรติกติของการเป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านการแต่งกาย ความประพฤติ และวินัยจรรยา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสำรวจกับคณะกรรมการ หอพักนักศึกษา จำนวน 40 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำหอพัก จำนวน 10 คน พร้อมทั้งทดสอบกับนักศึกษา จำนวน 68 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ

ผลการศึกษา

จากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในการประเมินผลตนเอง มีดังนี้

1. ในภาพรวมนักศึกษามากกว่าร้อยละ 70 ไม่เคยประพาศิผิต และประพาศิผิตน้อย ยกเว้น การไม่สวมหมวกกันน็อค หรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และการขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามคนที่ต่ำกว่าร้อยละ 70

2. ในภาพรวม สิ่งที่นักศึกษาไม่เคยประพาศิผิต และประพาศิผิตน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ การแต่งชุดนักศึกษาเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม การสวมกระโปรงสั้นเหนือเข่า และการติดเครื่องหมายสถาบันเมื่อแต่งชุดลำลอง และสามอันดับแรกที่นักศึกษาประพาศิผิตมากที่สุด ได้แก่ การไม่สวมหมวกกันน็อค หรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามคน และการปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกงหรือกระโปรงตามลำดับ

3. เมื่อพิจารณาตามรายการแต่ละด้าน ด้านการแต่งกาย สามอันดับแรกที่ควรพิจารณาเพื่อรณรงค์เพิ่มเติม ได้แก่ การปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง หรือกระโปรง การสวมรองเท้าแตะในสถานที่ราชการ และการแต่งกายไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ ตามลำดับ ด้านความประพาศิผิต สามอันดับแรกที่ควรพิจารณา รณรงค์เพิ่มเติม ได้แก่ การพูดไม่มีคำลงท้าย การไม่ซื้อสตั๊ดต่อตนเอง หรือผู้อื่น และการวางตัวไม่เหมาะสมในการคบเพื่อนต่างเพศไม่ให้เกียรติสถาบัน และด้านวินัยจราจร สามอันดับแรกที่ควรพิจารณา รณรงค์เพิ่มเติม ได้แก่ การไม่สวมหมวกกันน็อค หรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามคน และการไม่ให้สัญญาณไฟตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ นักศึกษามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประพาศิผิตปฏิบัติตนของนักศึกษา สรุปได้ดังนี้ ด้านการแต่งกาย ควรแต่งกายให้ดูกระเปียบมากกว่านี้ ร้อยละ 80.1 ด้านความประพาศิผิต ควรวางตัวให้ดีในการคบเพื่อนต่างเพศ ร้อยละ 83.5 และด้านวินัยจราจร ควรมีกฎ ข้อบังคับที่แน่ชัด มีบทลงโทษ ร้อยละ 81.1

จากข้อเสนอแนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงควรมีการรณรงค์การแต่งกาย และความประพาศิผิตที่เหมาะสม ตลอดจนการรักษาระเบียบวินัยจราจรต่อไป